

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2020

- Tôi tên: Lê Văn Hoàng; Sinh ngày: 20/12/1969
- Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Sinh hoạt tại chi bộ: Nội vụ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 1614-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp”; trong năm 2020, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về thực hiện nội dung chuyên đề 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

Bản thân nghiêm túc tiếp thu và thực hiện những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Chỉ đạo chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong chi bộ tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên.

- Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm thực sự tôn trọng nhân dân, luôn đánh giá cao vai trò của nhân dân và không ngừng học hỏi quần chúng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng nhất là trong việc nắm bắt tâm trạng, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện để tham mưu cho cấp ủy và chính quyền đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp, giải pháp xử lý kịp thời.

- Phát huy dân chủ trong nhân dân, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nhất là trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo nội dung Pháp lệnh 34/2007/PL- UBTVQH11 ngày 20/4/2007 Pháp lệnh về dân chủ ở xã, phường, thị trấn và thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà

nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong cán bộ, công chức, cơ quan của Phòng Nội vụ.

- Quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan. Luôn đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất của người cán bộ, người đảng viên để phục vụ nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đảng viên.

- *Đối với nhiệm vụ Huyện ủy viên:* Nỗ lực học tập, tu dưỡng rèn luyện, thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, nhiệm vụ cấp ủy viên. Luôn phát huy cao tinh thần dân chủ trong các cuộc họp, tích cực tham gia đóng góp xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; Chỉ đạo chi bộ và đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020 và quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020, đồng thời báo cáo thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW theo yêu cầu của Ban Thường vụ Huyện và Ban Tuyên Giáo Huyện ủy.

- *Đối với nhiệm vụ Trưởng Phòng Nội vụ huyện:* nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; Cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tâm trạng, dư luận ở cơ sở, nhất là những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc cho nhân dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phát huy dân chủ trong đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị nhất là trong việc phân công nhiệm vụ, công khai tài chính, quy hoạch cán bộ, đánh giá phân loại, khen thưởng, thi đua đối với tập thể, cá nhân.

- *Đối với nhiệm vụ Bí thư chi bộ Nội vụ:* Luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, nội quy, quy chế, Nghị quyết, chương trình làm việc toàn khóa và từng năm của Chi bộ để cùng với tập thể Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi bộ; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là trong thực hiện chuyên đề năm 2019 về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị. Cùng tập thể Chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, bám sát chủ đề và lựa chọn những nội dung còn hạn chế, yếu kém, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quan tâm để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả. Chỉ đạo Công đoàn, chi đoàn trong đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện; Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký bản kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020 của Chi bộ.

- Cùng các đồng chí Lãnh đạo trong đơn vị phối hợp với Công đoàn quan tâm đến đời sống cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị; nhất là những gia đình công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện tốt các nội dung đăng ký trong bản cam kết; gắn với thực hiện tốt các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “ *Tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;* Thực hiện

tốt việc đánh giá phân loại chi bộ, đảng viên, công tác khen thưởng thi đua của tập thể, cá nhân năm 2020.

3- Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019.

- Qua kiểm điểm tự phê bình năm 2019 còn một số hạn chế đó là.

+ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế. Công tác tham mưu cho huyện ủy UBND huyện về công tác Nội vụ, đặc biệt là công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm, chưa khoa học.

+ Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của một số cơ sở Đảng còn chậm, nội dung chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

- Hướng khắc phục những hạn chế tồn tại

1- Bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan; Tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, nâng cao trình độ về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; nhất là trong việc tham mưu cho UBND huyện, huyện ủy về lĩnh vực công tác cán bộ, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18,19 và gắn với việc tinh giản biên chế;

2- Tham mưu cho UBND huyện, huyện ủy đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, công dân.

3- Tăng cường công tác tham mưu cho UBND huyện, Huyện ủy đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đôn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

4- Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu Cơ quan và chi bộ; Phân đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ và Cơ quan năm 2020.

Trên đây là bản kế hoạch cá nhân đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.



Ksor Nhật

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Lê Văn Hoàng